



ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  
ประจำปีการศึกษา 2565 ระบบ TCAS รอบที่ 3 Admission

ด้วย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความประสงค์จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ระบบ TCAS รอบที่ 3 Admission โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร และการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

1. กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการ	วันที่ดำเนินการ	รายละเอียด
ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน)	ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป	สามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัคร และ การชำระเงินค่าสมัครได้ที่เว็บไซต์ mytcas.com
เปิดรับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร	2 – 12 พฤษภาคม 2565	
ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1	18 พฤษภาคม 2565	ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ mytcas.com
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา หรือ แสดงความ จำนงในการประมวลผลครั้งที่ 2	18 - 19 พฤษภาคม 2565	ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้า ศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก หรือแสดง ความจำนงในการประมวลผลครั้งที่ 2 ที่เว็บไซต์ mytcas.com
ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 2	24 พฤษภาคม 2565	ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ mytcas.com
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่าน การคัดเลือกและรายละเอียดการสอบ สัมภาษณ์ของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา	25 พฤษภาคม 2565	ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดการสอบ สัมภาษณ์ได้ที่ <a href="https://tcas.dusit.ac.th">https://tcas.dusit.ac.th</a>
สอบสัมภาษณ์ (บางหลักสูตร/สาขาวิชา)	30 พฤษภาคม 2565	ตามช่องทางที่หลักสูตร/สาขาวิชากำหนด โดยสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ <a href="https://tcas.dusit.ac.th">https://tcas.dusit.ac.th</a>
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา	2 มิถุนายน 2565	ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ <a href="https://tcas.dusit.ac.th">https://tcas.dusit.ac.th</a>

กำหนดการ	วันที่ดำเนินการ	รายละเอียด
ชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยฯ	2 – 15 มิถุนายน 2565	ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ส่งพิมพ์ใบแจ้งชำระ ค่ายืนยันสิทธิ์ จำนวนเงิน 4,000 บาท ได้ที่ <a href="https://tcas.dusit.ac.th">https://tcas.dusit.ac.th</a> นำไปชำระเงิน ได้ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 ในมหาวิทยาลัยฯ หรือชำระผ่านธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี อยุธยา เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือชำระด้วย QR Code ผ่าน Mobile Application
รายงานตัวนักศึกษาออนไลน์	3 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565	รายงานตัวได้ที่ <a href="https://tcas.dusit.ac.th">https://tcas.dusit.ac.th</a>

## 2. คณะ หลักสูตร สาขาวิชา และจำนวนที่รับเข้าศึกษา

คณะ/โรงเรียน	หลักสูตร	หลักสูตร/สาขาวิชา	จำนวน รับ
โรงเรียนกฎหมาย และการเมือง	นิติศาสตรบัณฑิต	นิติศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุขุทัย กรุงเทพฯ)	40
	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุขุทัย กรุงเทพฯ)	40
	รัฐศาสตรบัณฑิต	รัฐศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุขุทัย กรุงเทพฯ)	40
	ศิลปศาสตรบัณฑิต	กฎหมายมหาชนและการบริหารงานยุติธรรม (หลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท) (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุขุทัย กรุงเทพฯ)	60
โรงเรียนการเรือน	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	อุตสาหกรรมกรรมการประกอบอาหาร (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)	80
	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	โภชนาการและการประกอบอาหาร เพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)	60
	ศิลปศาสตรบัณฑิต	คหกรรมศาสตร์ (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)	60
	ศิลปศาสตรบัณฑิต	คหกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)	40
	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)	60

คณะ/โรงเรียน	หลักสูตร	หลักสูตร/สาขาวิชา	จำนวน รับ
โรงเรียนการเรือน	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)	30
	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษา ตรัง)	30
	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษา ลำปาง)	30
โรงเรียนการท่องเที่ยว และการบริการ	ศิลปศาสตรบัณฑิต	ธุรกิจการบิน	70
	ศิลปศาสตรบัณฑิต	ธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษา หัวหิน)	40
	ศิลปศาสตรบัณฑิต	ธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษา ลำปาง)	40
	ศิลปศาสตรบัณฑิต	ธุรกิจการโรงแรม	60
	ศิลปศาสตรบัณฑิต	ผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว	30
	ศิลปศาสตรบัณฑิต	สหวิทยาการการท่องเที่ยว	50
คณะครุศาสตร์	ศึกษาศาสตรบัณฑิต	การประถมศึกษา	60
	ศึกษาศาสตรบัณฑิต	การประถมศึกษา (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)	30
	ศึกษาศาสตรบัณฑิต	การประถมศึกษา (ศูนย์การศึกษา นครนายก)	20
	ศึกษาศาสตรบัณฑิต	การประถมศึกษา (ศูนย์การศึกษา ลำปาง)	30
	ศึกษาศาสตรบัณฑิต	การศึกษาปฐมวัย	60
	ศึกษาศาสตรบัณฑิต	การศึกษาปฐมวัย (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)	30
	ศึกษาศาสตรบัณฑิต	การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์การศึกษา นครนายก)	30
	ศึกษาศาสตรบัณฑิต	การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์การศึกษา ลำปาง)	40
คณะพยาบาลศาสตร์	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	พยาบาลศาสตรบัณฑิต (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สีรินธร กรุงเทพฯ)	70
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	ศิลปศาสตรบัณฑิต	ภาษาและการสื่อสาร	60
	ศิลปศาสตรบัณฑิต	ภาษาอังกฤษ	60
	ศิลปศาสตรบัณฑิต	ภาษาจีนเพื่องานบริการ	40
	ศิลปศาสตรบัณฑิต	จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ	60
คณะวิทยาการจัดการ	นิเทศศาสตรบัณฑิต	นิเทศศาสตรบัณฑิตกรรมการและผู้ประกอบการธุรกิจ	50
	การจัดการบัณฑิต	การจัดการบัณฑิต 2 กลุ่มวิชา ดังนี้ 1. กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล 2. กลุ่มวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล	50
	การจัดการบัณฑิต	การจัดการบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ อาหารฮาลาล (ศูนย์การศึกษา ตรัง)	20
	บัญชีบัณฑิต	บัญชีบัณฑิต	80

คณะ/โรงเรียน	หลักสูตร	หลักสูตร/สาขาวิชา	จำนวน รับ
คณะวิทยาการจัดการ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน	30
	บริหารธุรกิจบัณฑิต	ธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล	40
	บริหารธุรกิจบัณฑิต	เลขานุการทางการแพทย์	30
	บริหารธุรกิจบัณฑิต	บริหารธุรกิจ 5 แขนงวิชา ดังนี้ 1. นวัตกรรมการตลาดเชิงสร้างสรรค์ และการออกแบบการสื่อสาร 2. นวัตกรรมความเป็นผู้ประกอบการ 3. นวัตกรรมการเงินการลงทุน และการวิเคราะห์ข้อมูล 4. นวัตกรรมธุรกิจบริการโลจิสติกส์ 5. นวัตกรรมเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล	150
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	เทคโนโลยีบัณฑิต	เทคโนโลยีสารสนเทศ	60
	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	วิทยาการคอมพิวเตอร์	50
	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)	30
	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สีรินธร กรุงเทพฯ)	40
	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	อนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สีรินธร กรุงเทพฯ)	30
<b>รวมจำนวนทั้งสิ้น</b>			<b>2,110</b>

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่เลือกเรียนสาขาวิชาธุรกิจการบิน (กรุงเทพมหานคร) เมื่อเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 - 2 จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และชั้นปีที่ 3 - 4 จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

### 3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 Admission แนบท้ายประกาศนี้

### 4. ขั้นตอนการสมัคร และอัตราค่าสมัคร

4.1 สมัครเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ mytcas.com ระหว่างวันที่ 2 - 12 พฤษภาคม 2565 โดยเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร แบบเรียงลำดับได้ไม่เกิน 10 อันดับ ทั้งนี้ ขั้นตอนการสมัครและอัตราค่าสมัครให้เป็นไปตามที่ ทปอ. กำหนด

4.2 ชำระเงินค่าสมัคร ระหว่างวันที่ 2 - 12 พฤษภาคม 2565 ตามช่องทางที่ ทปอ. กำหนด

## 5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS

5.1 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 1 ผ่านทางเว็บไซต์ mytcas.com ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ซึ่งผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าระบบเพื่อเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก หรือแสดงความจำนงในการประมวลผลครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2565 ตามขั้นตอนที่ ทปอ. กำหนด หากไม่ดำเนินการใด ๆ ภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้นั้นยังไม่ใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา ซึ่งจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาภายหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดไม่ได้

5.2 สำหรับผู้ที่แสดงความจำนงในการประมวลผล ครั้งที่ 2 ทปอ.จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดยระบบจะยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้อัตโนมัติตามที่ได้แสดงความจำนงไว้แล้ว

## 6. การสอบสัมภาษณ์

6.1 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ <https://tcas.dusit.ac.th>

6.2 กำหนดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ตามช่องทางที่หลักสูตร/สาขาวิชากำหนด

6.3 หลักสูตร/สาขาวิชาที่มีการสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษา หัวหิน) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (ในมหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขต และศูนย์การศึกษา) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ (ในมหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขต และศูนย์การศึกษา) และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

6.4 สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต้องส่งเอกสารเพื่อประเมินคุณสมบัติเพิ่มเติม ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

## 7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ <https://tcas.dusit.ac.th> ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยฯ จำนวนเงิน 4,000 บาท ระหว่างวันที่ 2 - 15 มิถุนายน 2565 โดยสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์ได้ที่เมนูตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา และชำระเงินได้ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 ในมหาวิทยาลัยฯ หรือชำระผ่านธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือชำระด้วย QR Code ผ่าน Mobile Application

## 8. การรายงานตัวนักศึกษา

ให้ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา รายงานตัวนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ <https://tcas.dusit.ac.th> ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2565 โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด และเอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว มีดังนี้

1. รูปถ่ายสวมใส่ชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยถ่ายให้ติดแถบสีทางด้านซ้าย ไม่สวมแว่นตา ทรงผมสุภาพเรียบร้อย สีดำธรรมชาติ ไม่ไว้หนวดเครา พื้นหลังของรูปเป็นสีฟ้า และต้องเป็นไฟล์นามสกุล .jpg

ขนาด 1.5 นิ้ว และขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB (หากเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม แต่งกายตามระเบียบของศาสนา  
สวมใส่ฮิญาบสีดำนั่น)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง สแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf .jpg หรือ  
.jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB

3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง สแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf .jpg หรือ .jpeg ขนาด  
ไฟล์ไม่เกิน 5 MB

4. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับที่สำเร็จการศึกษาแล้ว (6 ภาคเรียน) พร้อมรับรอง  
สำเนาถูกต้อง สแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf .jpg หรือ .jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB (กรณีมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง  
ด้านหน้าและด้านหลัง)

5. เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ - สกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง สแกน  
เป็นไฟล์นามสกุล .pdf .jpg หรือ .jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB

หมายเหตุ 1. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าธรรมเนียม  
การศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2564 และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. หากผู้มีสิทธิรายงานตัวเข้าศึกษาได้รายงานตัวเป็นนักศึกษากับทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตแล้ว  
นั้นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์และค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกกรณี

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565



(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริโรจน์ ผลพันธิน)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565

ลำดับ	คณะ/โรงเรียน	หลักสูตร	หลักสูตร/สาขาวิชา	รอบที่ 3 Admission	
				จำนวนรับ	คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
1	กฎหมายและการเมือง	นิติศาสตรบัณฑิต	นิติศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุขุทัย กรุงเทพฯ)	40	1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 3. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ - GPAX ร้อยละ 30 - GAT ร้อยละ 70
2	กฎหมายและการเมือง	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุขุทัย กรุงเทพฯ)	40	1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 3. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ - GPAX ร้อยละ 30 - GAT ร้อยละ 70
3	กฎหมายและการเมือง	รัฐศาสตรบัณฑิต	รัฐศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุขุทัย กรุงเทพฯ)	40	1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 3. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ - GPAX ร้อยละ 30 - GAT ร้อยละ 70
4	กฎหมายและการเมือง	ศิลปศาสตรบัณฑิต	กฎหมายมหาชนและการบริหารงานยุติธรรม (หลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท) (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุขุทัย กรุงเทพฯ)	60	1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 3. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ - GPAX ร้อยละ 30 - GAT ร้อยละ 70

## หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565

ลำดับ	คณะ/โรงเรียน	หลักสูตร	หลักสูตร/สาขาวิชา	รอบที่ 3 Admission	
				จำนวนรับ	คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
5	การเรือน	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	อุตสาหกรรมกรรมการประกอบอาหาร (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)	80	<ol style="list-style-type: none"> <li>ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือเทียบเท่า</li> <li>- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร</li> </ul> </li> <li>มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00</li> <li>มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- GPAX ร้อยละ 30</li> <li>- GAT ร้อยละ 30</li> <li>- PAT 1 ร้อยละ 20</li> <li>- PAT 2 ร้อยละ 20</li> </ul> </li> <li>ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ไวรัสตับอักเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์</li> </ol> <p>หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหน่วยกิต หรือรายวิชาได้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย</p>
6	การเรือน	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	โภชนาการและการประกอบอาหาร เพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)	60	<ol style="list-style-type: none"> <li>ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า หรือ</li> <li>- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง</li> </ul> </li> <li>มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00</li> <li>มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- GPAX ร้อยละ 30</li> <li>- GAT ร้อยละ 20</li> <li>- PAT 1 ร้อยละ 20</li> <li>- PAT 2 ร้อยละ 30</li> </ul> </li> <li>ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ไวรัสตับอักเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์</li> <li>มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในช่วง 16 - 29 กิโลกรัมต่อตารางเมตร</li> </ol> <p>หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหน่วยกิต หรือรายวิชาได้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย</p>



## หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565

ลำดับ	คณะ/โรงเรียน	หลักสูตร	หลักสูตร/สาขาวิชา	รอบที่ 3 Admission	
				จำนวนรับ	คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
7	การเรือน	ศิลปศาสตรบัณฑิต	คหกรรมศาสตร์ (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)	60	<p>1. ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า หรือ</li> <li>- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง</li> </ul> <p>2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00</p> <p>3. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- GPAX ร้อยละ 30</li> <li>- GAT ร้อยละ 45</li> <li>- PAT 1 ร้อยละ 15</li> <li>- PAT 2 ร้อยละ 10</li> </ul> <p>4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ไวรัสตับอักเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์</p> <p>หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหน่วยกิต หรือรายวิชาได้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย</p>
8	การเรือน	ศิลปศาสตรบัณฑิต	คหกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)	40	<p>1. ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า หรือ</li> <li>- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง</li> </ul> <p>2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00</p> <p>3. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- GPAX ร้อยละ 30</li> <li>- GAT ร้อยละ 45</li> <li>- PAT 1 ร้อยละ 15</li> <li>- PAT 2 ร้อยละ 10</li> </ul> <p>4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ไวรัสตับอักเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์</p> <p>หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหน่วยกิต หรือรายวิชาได้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย</p>

## หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565

ลำดับ	คณะ/โรงเรียน	หลักสูตร	หลักสูตร/สาขาวิชา	รอบที่ 3 Admission	
				จำนวนรับ	คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
9	การเรือน	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)	60	<p>1. ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า หรือ</li> <li>- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง</li> </ul> <p>2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00</p> <p>3. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- GPAX ร้อยละ 25</li> <li>- GAT ร้อยละ 35</li> <li>- PAT 1 ร้อยละ 20</li> <li>- PAT 2 ร้อยละ 20</li> </ul> <p>4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ไวรัสตับอักเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์</p> <p>หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหน่วยกิต หรือรายวิชาได้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย</p>
10	การเรือน	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)	30	<p>1. ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า หรือ</li> <li>- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง</li> </ul> <p>2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00</p> <p>3. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- GPAX ร้อยละ 25</li> <li>- GAT ร้อยละ 35</li> <li>- PAT 1 ร้อยละ 20</li> <li>- PAT 2 ร้อยละ 20</li> </ul> <p>4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ไวรัสตับอักเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์</p> <p>หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหน่วยกิต หรือรายวิชาได้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย</p>

## หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565

ลำดับ	คณะ/โรงเรียน	หลักสูตร	หลักสูตร/สาขาวิชา	รอบที่ 3 Admission	
				จำนวนรับ	คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
11	การเรือน	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษา ตรัง)	30	<p>1. ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า หรือ</li> <li>- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง</li> </ul> <p>2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00</p> <p>3. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- GPAX ร้อยละ 25</li> <li>- GAT ร้อยละ 35</li> <li>- PAT 1 ร้อยละ 20</li> <li>- PAT 2 ร้อยละ 20</li> </ul> <p>4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ไวรัสตับอักเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์</p> <p>หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหน่วยกิต หรือรายวิชาได้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย</p>
12	การเรือน	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษา ลำปาง)	30	<p>1. ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า หรือ</li> <li>- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง</li> </ul> <p>2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00</p> <p>3. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- GPAX ร้อยละ 25</li> <li>- GAT ร้อยละ 35</li> <li>- PAT 1 ร้อยละ 20</li> <li>- PAT 2 ร้อยละ 20</li> </ul> <p>4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ไวรัสตับอักเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์</p> <p>หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหน่วยกิต หรือรายวิชาได้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย</p>

## หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565

ลำดับ	คณะ/โรงเรียน	หลักสูตร	หลักสูตร/สาขาวิชา	รอบที่ 3 Admission	
				จำนวนรับ	คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
13	การท่องเที่ยวฯ	ศิลปศาสตรบัณฑิต	ธุรกิจการบิน	70	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ</li> <li>2. คุณสมบัติเฉพาะ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร ผู้เข้าศึกษาหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร</li> <li>- ผู้เข้าศึกษาต้องมีน้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในช่วง 18.5 - 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร</li> <li>- สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต</li> </ul> </li> <li>3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00</li> <li>4. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- GPAX ร้อยละ 100</li> </ul> </li> </ol>
14	การท่องเที่ยวฯ	ศิลปศาสตรบัณฑิต	ธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษา หัวหิน)	40	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ</li> <li>2. คุณสมบัติเฉพาะ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 170 เซนติเมตร ผู้เข้าศึกษาหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 158 เซนติเมตร</li> <li>- ผู้เข้าศึกษาต้องมีน้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในช่วง 18.5 - 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร</li> </ul> </li> <li>3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00</li> <li>4. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- GPAX ร้อยละ 100</li> </ul> </li> <li>5. ผู้เข้าศึกษาต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต</li> <li>6. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษสื่อสารทั่วไป</li> </ol>

## หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565

ลำดับ	คณะ/โรงเรียน	หลักสูตร	หลักสูตร/สาขาวิชา	รอบที่ 3 Admission	
				จำนวนรับ	คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
15	การท่องเที่ยวฯ	ศิลปศาสตรบัณฑิต	ธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษา ลำปาง)	40	<ol style="list-style-type: none"> <li>ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ</li> <li>คุณสมบัติเฉพาะ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร ผู้เข้าศึกษาหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร</li> <li>- ผู้เข้าศึกษาต้องมีน้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในช่วง 18.5 - 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร</li> <li>- สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต</li> </ul> </li> <li>มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00</li> <li>มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- GPAX ร้อยละ 100</li> </ul> </li> </ol>
16	การท่องเที่ยวฯ	ศิลปศาสตรบัณฑิต	ธุรกิจการโรงแรม	60	<ol style="list-style-type: none"> <li>ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ</li> <li>มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- GPAX ร้อยละ 40</li> <li>- GAT ร้อยละ 60</li> </ul> </li> <li>ต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีสติสัมปชัญญะ มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ ไม่เป็นโรคทางจิตเวชในระยะเวลาที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและไม่เจ็บป่วย ไม่เป็นโรคเรื้อรังหรือติดต่อยาวแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการปฏิบัติงาน</li> </ol>
17	การท่องเที่ยวฯ	ศิลปศาสตรบัณฑิต	ผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว	30	<ol style="list-style-type: none"> <li>ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ</li> <li>มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- GPAX ร้อยละ 40</li> <li>- GAT ร้อยละ 60</li> </ul> </li> <li>ต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีสติสัมปชัญญะ มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ ไม่เป็นโรคทางจิตเวชในระยะเวลาที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและไม่เจ็บป่วย ไม่เป็นโรคเรื้อรังหรือติดต่อยาวแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการปฏิบัติงาน</li> </ol>

## หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565

ลำดับ	คณะ/โรงเรียน	หลักสูตร	หลักสูตร/สาขาวิชา	รอบที่ 3 Admission	
				จำนวนรับ	คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
18	การท่องเที่ยวฯ	ศิลปศาสตรบัณฑิต	สหวิทยาการการท่องเที่ยว	50	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ</li> <li>2. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- GPAX ร้อยละ 40</li> <li>- GAT ร้อยละ 60</li> </ul> </li> <li>3. พิจารณามูลคณิกภาพที่เหมาะสมและร่างกายที่แข็งแรงเหมาะกับงานด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว</li> </ol>
19	ครุศาสตร์	ศึกษาศาสตรบัณฑิต	การประถมศึกษา	60	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ</li> <li>2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75</li> <li>3. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- GAT ร้อยละ 30</li> <li>- วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 30</li> <li>- PAT 5 ร้อยละ 40</li> </ul> </li> <li>4. สอบสัมภาษณ์พิจารณาจากการมีเจตคติที่ดี คุณลักษณะและบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพครู รักเด็กและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ</li> </ol>
20	ครุศาสตร์	ศึกษาศาสตรบัณฑิต	การประถมศึกษา (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)	30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ</li> <li>2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50</li> <li>3. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- GAT ร้อยละ 30</li> <li>- วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 30</li> <li>- PAT 5 ร้อยละ 40</li> </ul> </li> <li>4. สอบสัมภาษณ์พิจารณาจากการมีเจตคติที่ดี คุณลักษณะและบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพครู รักเด็กและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ</li> </ol>

## หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565

ลำดับ	คณะ/โรงเรียน	หลักสูตร	หลักสูตร/สาขาวิชา	รอบที่ 3 Admission	
				จำนวนรับ	คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
21	ครุศาสตร์	ศึกษาศาสตรบัณฑิต	การประถมศึกษา (ศูนย์การศึกษา ลำปาง)	30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ</li> <li>2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50</li> <li>3. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- GAT ร้อยละ 30</li> <li>- วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 30</li> <li>- PAT 5 ร้อยละ 40</li> </ul> </li> <li>4. สอบสัมภาษณ์พิจารณาจากการมีเจตคติที่ดี คุณลักษณะและบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพครู รักเด็กและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ</li> </ol>
22	ครุศาสตร์	ศึกษาศาสตรบัณฑิต	การประถมศึกษา (ศูนย์การศึกษา นครนายก)	20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ</li> <li>2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50</li> <li>3. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- GAT ร้อยละ 30</li> <li>- วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 30</li> <li>- PAT 5 ร้อยละ 40</li> </ul> </li> <li>4. สอบสัมภาษณ์พิจารณาจากการมีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสม และไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพครู</li> </ol>
23	ครุศาสตร์	ศึกษาศาสตรบัณฑิต	การศึกษาปฐมวัย	60	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ</li> <li>2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75</li> <li>3. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- GAT ร้อยละ 30</li> <li>- วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 30</li> <li>- PAT 5 ร้อยละ 40</li> </ul> </li> <li>4. สอบสัมภาษณ์พิจารณาจากการมีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสม และไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพครู</li> </ol>

## หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565

ลำดับ	คณะ/โรงเรียน	หลักสูตร	หลักสูตร/สาขาวิชา	รอบที่ 3 Admission	
				จำนวนรับ	คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
24	ครุศาสตร์	ศึกษาศาสตรบัณฑิต	การศึกษาปฐมวัย (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)	30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ</li> <li>2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75</li> <li>3. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- GAT ร้อยละ 30</li> <li>- วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 30</li> <li>- PAT 5 ร้อยละ 40</li> </ul> </li> <li>4. สอบสัมภาษณ์พิจารณาจากการมีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสม และไม่เป็นผู้ประสงค์ต่อการประกอบวิชาชีพครู</li> </ol>
25	ครุศาสตร์	ศึกษาศาสตรบัณฑิต	การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์การศึกษา นครนายก)	30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ</li> <li>2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75</li> <li>3. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- GAT ร้อยละ 30</li> <li>- วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 30</li> <li>- PAT 5 ร้อยละ 40</li> </ul> </li> <li>4. สอบสัมภาษณ์พิจารณาจากการมีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสม และไม่เป็นผู้ประสงค์ต่อการประกอบวิชาชีพครู</li> </ol>
26	ครุศาสตร์	ศึกษาศาสตรบัณฑิต	การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์การศึกษา ลำปาง)	40	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ</li> <li>2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75</li> <li>3. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- GAT ร้อยละ 30</li> <li>- วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 30</li> <li>- PAT 5 ร้อยละ 40</li> </ul> </li> <li>4. สอบสัมภาษณ์พิจารณาจากการมีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสม และไม่เป็นผู้ประสงค์ต่อการประกอบวิชาชีพครู</li> </ol>



## หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565

ลำดับ	คณะ/โรงเรียน	หลักสูตร	หลักสูตร/สาขาวิชา	รอบที่ 3 Admission	
				จำนวนรับ	คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
27	พยาบาลศาสตร์	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	พยาบาลศาสตรบัณฑิต (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)	70	<p>1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ มีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต</p> <p>2. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- GAT ร้อยละ 20</li> <li>- PAT 2 ร้อยละ 30</li> <li>- วิชาสามัญ ชีววิทยา ร้อยละ 30</li> <li>- วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 20</li> </ul> <p>3. คุณสมบัติเฉพาะ</p> <p>3.1 รูปร่างสมส่วน โดยมีค่าBMI อยู่ระหว่าง 18 - 25.9 กก./ตร.ม. และส่วนสูงต้องไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร</p> <p>3.2 สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคและอาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง</li> <li>2) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย</li> <li>3) โรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคติดเชื้อเสพติดให้โทษ</li> <li>4) ความผิดปกติในการมองเห็นภาพ เช่น ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ ตาเข ตาเหล่ ตาส่อน</li> <li>5) มีความผิดปกติด้านการได้ยิน เช่น หูหนวก หรือ หูตึง</li> <li>6) โรคหรือความพิการอื่นๆ ที่คณะกรรมการและแพทย์ผู้ตรวจร่างกาย เห็นว่าจะเป็อุปสรรคต่อการศึกษา</li> </ol>

## หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565

ลำดับ	คณะ/โรงเรียน	หลักสูตร	หลักสูตร/สาขาวิชา	รอบที่ 3 Admission	
				จำนวนรับ	คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
	พยาบาลศาสตร์	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	พยาบาลศาสตรบัณฑิต (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) (ต่อ)		<p><b>หลักฐานประกอบการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คลิปวิดีโอแนะนำตัว ความยาวคลิปไม่เกิน 5 นาที ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ถ่ายคลิปวิดีโอแนะนำตนเองและเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาชีพพยาบาลและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่พยาบาลมีส่วนเกี่ยวข้อง การแต่งกาย ใช้ชุดนักเรียน/ชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ (ในกรณีที่มีได้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564)</li> <li>2. ภาพนิ่งการยืนและคลิปวิดีโอการเดิน <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 ถ่ายภาพนิ่ง "การยืน" 2 ภาพ ภาพที่ 1 ทำยืนหันหน้า ให้ยืนหน้าตรง แขนวางแนบลำตัวแต่คว่ำฝ่ามือให้เห็นหลังมือ ทั้ง 2 ข้าง ภาพที่ 2 ทำยืนหันหลัง แขนและมือวางในลักษณะเดิม</li> <li>2.2 ถ่ายคลิป "การเดิน" ให้ถ่ายภาพขณะกำลังเดินตรงไปข้างหน้า 7 ก้าว และกลับหลังหัน 7 ก้าว เพื่อกลับมายืนที่ตำแหน่งเริ่มต้นเดิน ขณะเดินทิ้งแขนตามสมควร</li> </ol> </li> <li>3. เอกสารประกอบการสัมภาษณ์ <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนา</li> <li>3.2 สำเนาผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา พร้อมหนังสือรับรองจากสถานศึกษา และรับรองสำเนา สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเนาผลการเรียนหลังสำเร็จการศึกษา และสำเนาใบประเมินแสดงผลการเรียน (รป.1 หรือ ปพ.1) พร้อมรับรองสำเนา ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6</li> <li>3.3 หลักฐานประวัติการได้รับวัคซีน ได้แก่ วัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบ 3 ครั้ง และ/หรือ วัคซีนอื่น ๆ เช่น ไขหวัดใหญ่ หัด คอตีบ สุกใส ฯลฯ</li> <li>3.4 ใบรับรองแพทย์ รูปแบบไฟล์ PDF แสดงผลการตรวจร่างกาย ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ตรวจร่างกายทั่วไป ได้แก่ น้ำหนัก ส่วนสูง BMI อุณหภูมิ ชีพจร ความดันโลหิต ตา หู คอ จมูก ไทรอยด์ เสียงปอดและหัวใจ แขน/ขา และผิวหนัง</li> <li>2) ตรวจสายตา ได้แก่ ตาเข ตาเหล่ ตาส่อน ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง การมองเห็นภาพสามมิติ</li> <li>3) ตรวจปัสสาวะ ได้แก่ ตรวจการตั้งครรภ์ และ ตรวจหาสารเสพติด ชนิด Amphetamine</li> <li>4) ตรวจเลือด ได้แก่ CBC, HIV, HbsAg, HbsAb</li> <li>5) ภาพถ่ายทางรังสีของปอด ( Chest X-ray)</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> <p>หมายเหตุ: ต้องส่งหลักฐานประกอบการสัมภาษณ์ ทั้ง 3 ข้อ มาพร้อมกันทาง e-mail โดยต้องส่งล่วงหน้าก่อนวันสัมภาษณ์ อย่างน้อย 1 สัปดาห์</p>

## หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565

ลำดับ	คณะ/โรงเรียน	หลักสูตร	หลักสูตร/สาขาวิชา	รอบที่ 3 Admission	
				จำนวนรับ	คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
28	มนุษยศาสตร์ฯ	ศิลปศาสตรบัณฑิต	ภาษาอังกฤษ	60	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ</li> <li>2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50</li> <li>3. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- GPAX ร้อยละ 20</li> <li>- GAT ร้อยละ 30</li> <li>- PAT 7 ร้อยละ 20 (เลือกสอบ 1 วิชาจาก PAT 7.1 - PAT 7.7 โดยจะเลือกคะแนนที่ดีที่สุดมาคำนวณ)</li> <li>- วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 10</li> <li>- วิชาสามัญ ภาษาไทย ร้อยละ 10</li> <li>- วิชาสามัญ สังคมศึกษา ร้อยละ 10</li> </ul> </li> </ol>
29	มนุษยศาสตร์ฯ	ศิลปศาสตรบัณฑิต	ภาษาจีนเพื่องานบริการ	40	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ</li> <li>2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50</li> <li>3. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- GPAX ร้อยละ 20</li> <li>- GAT ร้อยละ 50</li> <li>- วิชาสามัญ ภาษาไทย ร้อยละ 10</li> <li>- วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 20</li> </ul> </li> </ol>
30	มนุษยศาสตร์ฯ	ศิลปศาสตรบัณฑิต	ภาษาและการสื่อสาร	60	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ</li> <li>2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50</li> <li>3. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- GPAX ร้อยละ 20</li> <li>- GAT ร้อยละ 50</li> <li>- วิชาสามัญ ภาษาไทย ร้อยละ 15</li> <li>- วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 15</li> </ul> </li> </ol>

## หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565

ลำดับ	คณะ/โรงเรียน	หลักสูตร	หลักสูตร/สาขาวิชา	รอบที่ 3 Admission	
				จำนวนรับ	คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
31	มนุษยศาสตร์ฯ	ศิลปศาสตรบัณฑิต	จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ	60	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ</li> <li>2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00</li> <li>3. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- GPAX ร้อยละ 30</li> <li>- GAT ร้อยละ 40</li> <li>- PAT 1 ร้อยละ 30</li> </ul> </li> </ol>
32	วิทยาการจัดการ	นิเทศศาสตรบัณฑิต	นิเทศศาสตรบัณฑิตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ	50	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ</li> <li>2. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- GPAX ร้อยละ 50</li> <li>- GAT ร้อยละ 50</li> </ul> </li> </ol>
33	วิทยาการจัดการ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน	30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ</li> <li>2. ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนั้นและได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ</li> <li>3. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- GPAX ร้อยละ 20</li> <li>- GAT ร้อยละ 30</li> <li>- PAT ร้อยละ 20 (เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (PAT1) หรือเลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4) อย่างไม่อย่างหนึ่ง โดยจะเลือกคะแนนที่ดีที่สุดมาคำนวณ)</li> <li>- วิชาสามัญ ภาษาไทย ร้อยละ 15</li> <li>- วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 15</li> </ul> </li> </ol> <p>หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหน่วยกิต หรือรายวิชาได้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย</p>

## หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565

ลำดับ	คณะ/โรงเรียน	หลักสูตร	หลักสูตร/สาขาวิชา	รอบที่ 3 Admission	
				จำนวนรับ	คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
34	วิทยาการจัดการ	บัญชีบัณฑิต	บัญชีบัณฑิต	80	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ</li> <li>2. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- GPAX ร้อยละ 60</li> <li>- GAT ร้อยละ 30</li> <li>- PAT 1 ร้อยละ 10</li> </ul> </li> </ol>
35	วิทยาการจัดการ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	ธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล	40	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- GPAX ร้อยละ 50</li> <li>- GAT ร้อยละ 30</li> <li>- PAT 1 ร้อยละ 20</li> </ul> </li> <li>หรือ</li> <li>2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- GPAX ร้อยละ 50</li> <li>- วิชาสามัญ ภาษาไทย ร้อยละ 25 (คะแนนขั้นต่ำ 20 คะแนน)</li> <li>- วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 25 (คะแนนขั้นต่ำ 20 คะแนน)</li> </ul> </li> </ol>

## หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565

ลำดับ	คณะ/โรงเรียน	หลักสูตร	หลักสูตร/สาขาวิชา	รอบที่ 3 Admission	
				จำนวนรับ	คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
36	วิทยาการจัดการ	การจัดการบัณฑิต	การจัดการบัณฑิต แบ่ง 2 กลุ่มวิชา ดังนี้ 1. กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล 2. กลุ่มวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล	50	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ</li> <li>2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00</li> <li>3. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- GPAX ร้อยละ 50</li> <li>- GAT ร้อยละ 30</li> <li>- PAT 1 ร้อยละ 20</li> </ul> </li> </ol> หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- GPAX ร้อยละ 50</li> <li>- วิชาสามัญ ภาษาไทย ร้อยละ 25 (คะแนนขั้นต่ำ 20 คะแนน)</li> <li>- วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 25 (คะแนนขั้นต่ำ 20 คะแนน)</li> </ul>
37	ศูนย์การศึกษา ตรัง	การจัดการบัณฑิต	การจัดการบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล (ศูนย์การศึกษา ตรัง)	20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ</li> <li>2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00</li> <li>3. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- GPAX ร้อยละ 50</li> <li>- GAT ร้อยละ 30</li> <li>- PAT 1 ร้อยละ 20</li> </ul> </li> </ol> หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- GPAX ร้อยละ 50</li> <li>- วิชาสามัญ ภาษาไทย ร้อยละ 25 (คะแนนขั้นต่ำ 20 คะแนน)</li> <li>- วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 25 (คะแนนขั้นต่ำ 20 คะแนน)</li> </ul>

## หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565

ลำดับ	คณะ/โรงเรียน	หลักสูตร	หลักสูตร/สาขาวิชา	รอบที่ 3 Admission	
				จำนวนรับ	คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
38	วิทยาการจัดการ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	เลขานุการทางการแพทย์	30	1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 2. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ - GPAX ร้อยละ 60 - GAT ร้อยละ 25 - PAT 1 ร้อยละ 15 หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สามารถเทียบโอนหน่วยกิต หรือรายวิชาได้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
39	วิทยาการจัดการ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	บริหารธุรกิจ แบ่ง 5 แขนงวิชา ดังนี้ 1. นวัตกรรมการตลาดเชิงสร้างสรรค์และการออกแบบการสื่อสาร 2. นวัตกรรมความเป็นผู้ประกอบการ 3. นวัตกรรมการเงินการลงทุนและการวิเคราะห์ข้อมูล 4. นวัตกรรมธุรกิจบริการโลจิสติกส์ 5. นวัตกรรมเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล	150	1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 3. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ - GPAX ร้อยละ 50 - GAT ร้อยละ 30 - PAT 1 ร้อยละ 20
40	วิทยาศาสตร์ฯ	เทคโนโลยีบัณฑิต	เทคโนโลยีสารสนเทศ	60	1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 2. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ - GPAX ร้อยละ 100

## หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565

ลำดับ	คณะ/โรงเรียน	หลักสูตร	หลักสูตร/สาขาวิชา	รอบที่ 3 Admission	
				จำนวนรับ	คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
41	วิทยาศาสตร์ฯ	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)	30	<ol style="list-style-type: none"> <li>ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ โดยมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต</li> <li>มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50</li> <li>มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- GPAX ร้อยละ 30</li> <li>- GAT ร้อยละ 30</li> <li>- PAT 1 ร้อยละ 20</li> <li>- PAT 2 ร้อยละ 20</li> </ul> </li> <li>ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูด และการสื่อสาร ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ</li> </ol>
42	วิทยาศาสตร์ฯ	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)	40	<ol style="list-style-type: none"> <li>ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ โดยมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต</li> <li>มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- GPAX ร้อยละ 40</li> <li>- GAT ร้อยละ 20</li> <li>- PAT 2 ร้อยละ 40</li> </ul> </li> </ol>
43	วิทยาศาสตร์ฯ	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	วิทยาการคอมพิวเตอร์	50	<ol style="list-style-type: none"> <li>ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ</li> <li>มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- GPAX ร้อยละ 25</li> <li>- GAT ร้อยละ 30</li> <li>- PAT 1 ร้อยละ 25</li> <li>- PAT 2 ร้อยละ 20</li> </ul> </li> </ol>



## หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565

ลำดับ	คณะ/โรงเรียน	หลักสูตร	หลักสูตร/สาขาวิชา	รอบที่ 3 Admission	
				จำนวนรับ	คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
44	วิทยาศาสตร์ฯ	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	อนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)	30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ</li> <li>2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00</li> <li>3. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- GAT ร้อยละ 40</li> <li>- วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ร้อยละ 20</li> <li>- วิชาสามัญ ภาษาไทย ร้อยละ 20</li> <li>- วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 20</li> </ul> </li> </ol>

**รายละเอียดสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565  
ระบบ TCAS รอบที่ 3 Admission**

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ส่งหลักฐานประกอบการสัมภาษณ์ ดังนี้

**1. คลิปวิดีโอแนะนำตัว** ความยาวคลิปไม่เกิน 5 นาที

1.1 ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ถ่ายคลิปวิดีโอแนะนำตนเองและเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาชีพพยาบาลและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่พยาบาลมีส่วนเกี่ยวข้อง

1.2 การแต่งกาย ใช้ชุดนักเรียน/ชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ (ในกรณีที่มีได้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564)

**2. ภาพนิ่งการยืนและคลิปวิดีโอการเดิน**

2.1 ถ่ายภาพนิ่ง "การยืน" 2 ภาพ

ภาพที่ 1 ท่ายืนหันหน้า ให้ยืนหน้าตรง แขนวางแนบลำตัวแต่คว่ำฝ่ามือให้เห็นหลังมือ ทั้ง 2 ข้าง

ภาพที่ 2 ท่ายืนหันหลัง แขนและมือวางในลักษณะเดิม

2.2 ถ่ายคลิป "การเดิน" ให้ถ่ายภาพขณะกำลังเดินตรงไปข้างหน้า 7 ก้าว และกลับหลังหัน 7 ก้าว เพื่อกลับมายืนที่ตำแหน่งเริ่มต้นเดิน ขณะเดินทั้งแขนตามสมควร

**3. เอกสารประกอบการสัมภาษณ์**

3.1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนา

3.2 สำเนาผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา พร้อมหนังสือรับรองจากสถานศึกษา และรับรองสำเนา สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเนาผลการเรียนหลังสำเร็จการศึกษา และสำเนาใบระเบียบแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1) พร้อมรับรองสำเนา ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

3.3 หลักฐานประวัติการได้รับวัคซีน ได้แก่ วัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบ 3 ครั้ง และ/หรือ วัคซีนอื่น ๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่ หัด คอตีบ สุกใส ฯลฯ

3.4 ใบรับรองแพทย์ รูปแบบไฟล์ PDF แสดงผลการตรวจร่างกาย ดังนี้

1) ตรวจร่างกายทั่วไป ได้แก่ น้ำหนัก ส่วนสูง BMI อุณหภูมิ ชีพจร ความดันโลหิต ตา หู คอ จมูก ไทรอยด์ เสียงปอดและหัวใจ แขน/ขา และผิวหนัง

2) ตรวจสายตา ได้แก่ ตาเข ตาเหล่ ตาส่อน ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง การมองเห็นภาพสามมิติ

3) ตรวจปัสสาวะ ได้แก่ ตรวจการตั้งครรภ์ และ ตรวจหาสารเสพติด ชนิด Amphetamine

4) ตรวจเลือด ได้แก่ CBC, HIV, HbsAg, HbsAb

5) ภาพถ่ายทางรังสีของปอด ( Chest X-ray)

**หมายเหตุ:** ต้องส่งหลักฐานประกอบการสัมภาษณ์ ทั้ง 3 ข้อ มาพร้อมกันทาง e-mail: [dusit\\_nurse@dusit.ac.th](mailto:dusit_nurse@dusit.ac.th)  
**ภายในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น.** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2423 9460